

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.65 บาท แนวโน้มแข็งค่าต่อ คาตกรอบ 32.60 - 32.70 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.65 บาท แข็งค่าจากระดับ 32.70 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการ ก่อน แนวโน้มอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น คาตกรอบระหว่างวันที่ 32.60 - 32.70 บาท

\* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินสหรัฐยังคงมีทิศทางเป็นบวก S&P500 ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 2873 จุด นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนเรื่องการค้า จะสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันได้ ควรเป็นบวกกับเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

อย่างไรก็ตาม ในฝั่งตลาดบอนด์และค่าเงินยังมีความผันผวนสูง ตลาดแสดงความสงสัยในท่าทีของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ออกมากดดันธนาคารกลางสหรัฐ เรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้บอนด์ยีลด์ในสหรัฐไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้ตลาดจะเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงตาม

เขากล่าวว่า ในส่วนของค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์นี้ มองว่ามาจาก 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างแรกคือ ภาพรวมของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงตามแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐที่เริ่มขึ้นต่อยาก อย่างที่สอง คือตลาดเกิดใหม่ที่ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นักลงทุนจึงย้ายมาพักเงินที่สกุลเงิน ความเสี่ยงต่ำซึ่งเป็นบวกกับเงินบาท และเรื่องที่สาม คือตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่แข็งแกร่งเพียงพอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่ตลาดเคยมองไว้

"จากทั้ง 3 ปัจจัย ที่ผันผวนมากที่สุดจะอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์ โอกาสที่บาทจะกลับไปอ่อน ต้องลุ้นให้ดอลลาร์ฟื้นตัวระยะสั้น จากตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง (Risk off) ส่วน 2 ปัจจัยหลังเชื่อว่าเป็นความเสี่ยงระยะยาว เนื่องจากตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความผันผวนสูง แต่นักลงทุนเริ่มมั่นใจว่าการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการค้า นักลงทุนจึงไม่ลดการลงทุนในตลาดเกิดใหม่แต่เลือกลงทุนที่ปลอดภัยขึ้นแทน มองกรอบวันที่ระดับ 32.60 - 32.70 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.18 บาท จากวานนี้ 95.55

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,604.54 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 8,878.64 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.784 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้